

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

DOD – ว่ากันไปตาม “กฎ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันนี้ หาข้อความที่จั่วหัวแบบโดนๆ ไม่ค่อยได้ มั่วแต่สงสัยอะไรบางอย่างอยู่ (เรื่องหุ่นนี้แหละ) เดียวเอาไว้ม่าเล่าให้ฟังนะครับ หรือ อาจจะไปว่ากันในLive ทางเฟสบุ๊ค ลี้กรอบก็น่าจะดี เพราะหลายๆ ท่าน กัดจุดประเด็นขึ้นมา ให้เห็นอเมฆได้คิดนั่นแหละครับ... ที่คิดนะไม่ใช่อะไรใหม่ๆ นะครับ กลัวว่าตัวเองเขียนอะไรหรือกล่าวอะไรผิดไปหรือเปล่า ในเรื่องของ เงื่อนไข ในการซื้อหุ้น ไม่ว่าจะซื้อไปแล้ว หรือกำลังจะซื้อ เห็นอเมฆอาจจะกล่าวอะไรผิดหรือเปล่า เลยไม่แน่ใจ เอาไว้ไปเคลียร์กันด้วยภาพ จะได้เห็นกันแบบแจ่มแจ่มแจ่ม... แต่ที่แน่ๆ อาจจะเป็นไปได้ที่เห็นอเมฆอาจจะผิดบ้าง ด้วยกรณีทางเทคนิคนะครับ กับคำว่า “กฎ” นี้แหละ เวลาพูดในงานสอนหรืออบรมทางเทคนิค ก็พูดได้ว่า กฎทางเทคนิค มีอะไร มีกี่ข้อถามได้พูดได้ แต่เวลาเขียน ก็ด้วยความสับสนทางเทคนิคของเป็นศีย์ ประกอบกับสายตาไม่ดีหรือความจำที่คลาดเคลื่อน... บางครั้งก็อาจจะมี การเขียนออกมาที่ผิดได้ (ในอดีต น่าจะมี)... เพราะด้วยภาษาไทย แล้วนั้น คำว่า กฎ ไหนๆ ก็ตาม จะใช้ตัว ฎ ขฎา (ตอ-ชะ-ตา) ทั้งหมดแหละครับ ในภาษาไทยจะมีคำเดียวที่ใช้ตัว ฎ ปลูก (ตอ-ปะ-ตัก) คือคำว่า ปรากฏ... แต่ถ้าที่ผ่านมา เห็นอเมฆเขียนผิดแบบว่า ตามกฎ” หรือ “กฎ...” อะไรต่างๆ นาๆ ก็ขอยกย นั่นเพราะ ไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดมาตั้งแต่ต้น จำเป็นพิมพ์ผิด... สรุปแล้ววันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องภาษาไทย ไขใหม่ครับเนี่ย... ไม่หอรอกครับ เรื่องของกฎทางเทคนิค ว่ากันบ่อยแล้ว แต่วันนี้ ก็เลยเอากกราฟ ที่ว่ากันด้วยกฎข้อแรกทางเทคนิคมาว่ากัน กฎข้อ 1. ราคาย่อมิ่งไปตามแนวโน้ม

ดูตามเกม... จากนั้นเป็นต้นไป เกมควรจะต้องออกมาในทางที่ ราคาไม่ควรลงมาต่ำกว่า 12.0 อีกเลยจะดีกว่า เพราะนั่น จะหมายถึงว่า แนวโน้มจะเล่นเกมทางขึ้นได้มากกว่า (โอกาสดูดีในตอนนั้น)

แนวรับ : ... 12.5-12.4 หรือ ผ่าน 12.8-13.0 ก็ยังตามได้

เป้าหมาย : ... 18.0-19.0 เป็นแนวต้าน ที่ว่ากันตามกฎ(ตอนนี้)

Price Chart...(DOD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DOD... ราคาย่อมิ่งไปตามแนวโน้มนั้น ก็ต้องการรอบแนวโน้มที่เขาวิ่งๆ อยู่ แล้วคาดว่า จะวิ่งขึ้นถึงไหน แล้วจะลง แล้วลงถึงไหน ลงได้แค่ไหน ถึงจะยังมีแนวโน้มในเชิงบวก... ตอนนี ในภาพนี้ เราเห็นแล้วว่ากรอบการวิ่ง อยู่ในราคาไหนอย่างไร ซึ่งก็ถ้าจะขึ้นแบบรอบที่เคยขึ้นมาก่อนหน้านี้ คือขึ้นใช้ระยะเวลาที่ออกมาไม่ต่างกันมากนัก เป้าหมายก็จะอยู่ที่ 18-19 แต่ถ้าขึ้นช้าๆ หรือ ค่อยๆ ขึ้น กราฟไม่ชันมา ระยะเวลาอาจจะนาน แนวต้านบนของกรอบ กว่าจะไปถึง ก็อาจจะเกิน 18-19 ก็ได้เหมือนกันนะ... ใครเล่น Trend Line ไม่เป็น บอกแล้ว ก็ใช้ MA. นะครับ แล้วตรงนี้ น่าจะขึ้นได้หรือยัง ก็ดูที่ Pattern ... (สรุป มี 3 เรื่อง ครบเลย)